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ป พ.ศ2510 ขณะท่ีผมกําลังศึกษาอยูคณะบัญชี(จุฬาฯ) ชั้นปท่ีสอง ผมไดเขารวมเปนนักไวโอลินในวง Pro 

Musica หรือ วง Pro วงดนตรีคลาสสิกสมัครเลนวงแรกและวงเดียวของไทยในสมัยนั้น มีหมอมหลวงอัศนี 

ปราโมช หรือ อาจารยหมอม เปนผูนําในการตั้งวง โดยมีสถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน หรือ เกอเธ ใหการ

สนับสนนุและสง Hans Gunther Mommer ชาวเยอรมัน มาเปนผูอํานวยเพลงประจําวง ใหใชสถานท่ีซอม 

และเปนผูจัดแสดงคอนเสิรต ทําใหวงพัฒนาจนสามารถบรรเลงเพลงไดระดับมาตรฐานสากล 

ผมเลนอยูในวงนี้กวา 6ป จนกระท่ังชวงปพ.ศ 2516 สมาชิกสวนใหญเริ่มมีภาระกิจมากข้ึนจากงานประจํา วง

โปรจึงจําเปนตองหยุดกิจกรรม 

สมัยนั้น  ผมมักแวะไปเยี่ยมเยียนผูหลักผูใหญในวงการดนตรีคลาสสิกและผูชื่นชอบดนตรีประเภทนี้อาทิ 

อาจารยปยะพันธ สนิทวงศ ปรมาจารยนักเปยโน อาจารยอวบ สาณะเสน จิตรกรชื่อดังระดับอาจารย นัก

ไวโอลินสมัครเลนผูหลงไหลเสียงไวโอลิน   

พ่ีอวบและพ่ีวิสุตา สาณะเสน เปนผูกอตั้งและดําเนินงานศูนยศิลปะนวลนาง หรือท่ีเรียกกันวา “นวลนาง” 

(เดิมเปนศูนยศิลปะเมฆพายัพ) ใกลกับหอศิลป พีระศรี (Bhirasri Institute of Modern Art) เพ่ือเปนศูนย

ศิลปะเอกชนแหงแรกและแหงเดียวในสมัยนั้น เปดใหประชาชนท่ัวไปไดเขามาเยี่ยมชม ศึกษา พบปะและ

แลกเปลี่ยนความคิด   

ศูนยศิลปะนวลนาง ตั้งอยูในซอยอรรถการประสิทธิ์ ถนนสาธรใต สําหรับใชเปนท้ังบานพักสําหรับศิลปนไทย

และสตูดิโอสรางสรรคงานศิลปะ ผมจึงมักไปเยี่ยมเยียนสังสรรกับพ่ีอวบ เลนไวโอลินดวยกันสนุกๆ จึงไดพบปะ

ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที (เพ่ือนสมัยเรียนท่ีวชิราวุธ) ซ่ึงขณะนั้นเปนผูอํานวยการ หอศิลป พีระศรี 

นอกจากหอศิลป พีระศรี มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับจัดแสดงงานศิลปะแลว ยังสามารถปรับใชเปนหอง

ประชุม ท่ีนั่งกวา 250 คน สําหรับเปนโรงละครขนาดเล็ก แสดงคอนเสิรตสําหรับวงเชมเบอร ผมเองเคยไปฟง

คอนเสิรตท่ีนี่ บรรเลงโดย นักเปยโนอาชีพท่ีมีชื่อเสียง อาทิ อาจารยปยะพันธ สนิทวงศ ณัฐ ยนตรรักษ นัก

เปยโนรุนใหมสมัยนั้น รวมท้ังการบรรเลงเดี่ยวเปยโนโดย เด็กหญิง อินทุอร ศรีกรานนท     

 สมัยนั้นผมชอบฟงแผนเสียงชุด East Meet West : Ravi Shankar เลนซีตาร Yehudi Menuhin นักไวโอลิน

ระดับโลกเลนไวโอลิน ผมบังเอิญไดเขาไปเลนไวโอลินในวง สาธนา วงดนตรีพ้ืนเมืองของอินเดีย สมาชิกมีชาว



อินเดียท่ีคาขายในเมืองไทยเลน ทาบลา เพ่ือนจากคณะสถาปตยเลนซีตา หลังจากซอมกันอยูนาน ผมไดพาวง 

สาธนา ไปแสดงคอนเสิรตครั้งแรกท่ีหอศิลป พีระศรี เปนท่ีถูกอกถูกใจบรรดาผูฟง ซ่ึงสวนใหญเปนชาวอินเดีย       

ป 2524 ผมไดพบกับ ดร.วิณหุ ไชยภัฐ เพ่ือนนักเรียนสมัยเรียนท่ีวชิราวุธ  วิณหุจบปริญญาเอกดานนิวเคลียร

ฟสิกสท่ีอเมริกา ทํางานท่ีการปโตรเลยีม   

 วิณหุ เปนนักไวโอลินสมัครเลนท่ีมีฝมือ ผมไดพา วิณหุ ไปรูจักกับพ่ีอวบ พ่ีวิสุตาท่ีศูนยศิลปะนวลนาง และพบ

กับ ฉัตรวิชัย ซ่ึงคุนเคยกับ วิณหุ สมัยเรียนท่ีวชิราวุธ   

ในปพ.ศ. 2524 ชมรม Bangkok Music Society กลุมชาวตางชาติในเมืองไทย ผูรักดนตรีคลาสสิกโดยเฉพาะ

เพลงรอง ไดจัดอุปรากรเรื่อง The Merry Widow ท่ี โรงละครแหงชาติ แนนซี (ภรรยาวนิห) เปนหนึ่งใน

นักรองบทนํา วิณหุ ในฐาณะหัวหนาวง ผมรับผิดชอบในการจัดวงบรรเลงประกอบ โดยชักชวนเพ่ือนนักดนตรี

ท่ีเคยเลนในวงโปร มารวมเปนวงเฉพาะกิจบรรเลงสําหรับงานนี้ ซ่ึงผมเองไดเลนอยูในวงดวย   

ความสําเร็จจากงานอุปรากรครั้งนี้  เปนแรงบันดาลใจ ผมและวินหคิดตั้งวง จึงไดเชิญพ่ีอวบมานั่งปรึกษากันท่ื

หอศิลป พีระศรี เก่ียวกับแนวคิดในการตั้งวงออรเคสตราเอกชนข้ึนใหม ซ่ึงพ่ีอวบเห็นดวยในหลักการ ผมจึงได

เชิญชวนผูท่ีชื่นชอบดนตรีประเภทนี้ คือคุณอัจฉรา เตชะไพบูลย เพ่ือนรุนนองท่ีคุนเคยกันและรูจักพ่ีอวบดี มา

สนับสนนุชวยเหลือในการตั้งวง   

 คุณอัจฉราได นําความคิดนี้ไปเรียนเชิญคุณอุเทน เตชะไพบูลย ขอวิสัยทัศนและบารมีของทานมาชวยตั้งวง 

และขอใหทานสนับสนุนดานการเงินพรอมกับเชิญผูหลักผูใหญในแวดวงธุระกิจมาชวยหาเงิน ทําใหสามารถตั้ง

วงไดสําเร็จมีชื่อวา วงดุริยางคซิมโฟนีกรุงเทพ (Bangkok symphony Orchestra, BSO) ในระยะแรก กอตั้ง

เปนชมรมวงดนตรีซิมโฟนีกรุงเทพ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสระยศในขณะนั้น) 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา รับชมรมไวในพระราชูปถัมภ และจดทะเบียนเปนมูลนิธิในปตอมา   

วง BSO ออกแสดงคอนเสิรตครั้งแรก ชื่อรายการวา ยุวราชถวายชัย แสดง วันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2525 ณ 

หอประชุม เอยเูอ นาวาเอกวีระพันธ วอกลาง เปนผูอํานวยเพลง ดร.วิณหุ เปนหัวหนาวง สมาชิกสวนใหญ

เปนอดีนักดนตรีจากวงโปร นักดนตรีจากวงดุริยางคทหารเรือ และจากท่ีตางๆ เชน วงดุริยางคทหารอากาศ 

อาจารยสอนดนตรีบางก็เปนชาวตางชาติ 

ในขวงแรกๆ วงแสดงคอนเสิรตปละไมเกิน 5 ครั้ง ผมเปนผูจัดการวง ทํางานแบบอาสาสมัคร ไมมีคาตอบแทน 

ศูนยศิลปะนวลนางสนับสนุนใหใชเปนท่ีประชุม ผมไดอาศัยหอศิลป พีระศรี เปนท่ีทํางานหลังเลิกงาน รวมท้ัง

เปนสถานท่ีซอมสลับไปมากับสถาบันเกอเธ ฉัตรวิชัย ซ่ึงเปนหนึ่งในกรรมการบริหารวง ไดใหความสนับสนุน 

ชวยเหลืออยางดี    



ป 1984 หลังจาก BSO จัดแสดงอุปรากร เรื่อง Madam Butterfly รวมกับ Bangkok Music Society แสดง

ท่ีโรงละครแหงชาติ วิณหุ เปนหัวหนาวง แนนซ่ีรองอยูในอุปรากรเรื่องดวย หลังจากนั้นวิณหุและครอบครัวมี

ปญหาเนื่องจากลูกชายแพอากาศเมืองไทย วิณหุจึงตัดสินใจพาครอบครัวยายไปอยูท่ีอเมริกาเปนการถาวร 

ตอมาวง BSO เริ่มมีกิจกรรมมากข้ึน ผมจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจํา มาเปนผูจัดการวงเต็มตัว ยายมา

ทํางานท่ีสํานักงานของคุณอัจฉราซ่ึงทําธุระกิจดานกอสราง   

ดานการจัดการวง หอศิลป พีระศรี เปนหนึ่งในสถานท่ีซอมอยูหลายป จนกระท้ังมีการตั้งสํานักงานเยาวชน

แหงชาติ (ส.ย.ช.) วงจึงไดยายไปซอมท่ี ส.ย.ช. 

หลายปตอมา ผมไดพบกับ James DePriest ผูอํานวยเพลงชาวแอฟริกัน-อเมริกัน ผูอํานวยการดานดนตรี

ประจําวง Oregon Symphony Orchestra มีชื่อเสียงมากในวงการนานาชาติ ไดมาเมืองไทย เพ่ือรําลึกถึง

ความหลัง เพราะสมัยท่ีเขาเรียนจบดนตรีใหมๆ ไดถูกสงมาทํางานเปนอาสาสมัครท่ีเมืองไทยในฐานะทูต

วัฒนธรรม DePriest เคยอํานวยเพลงใหกับวงดุริยางคราชนาวี วงดุริยางคศิลปากร และวง Pro Musica  ผม

จึงจัดกิจกรรมใหเขาซอมกับวง BSO แบบเวิรคชอปท่ีหอศิลป พีระศรี หลังซอมเสร็จ ผมไดถามถึงระบบเสียง

ในหองนี้ เขาตอบทันทีวา “สบายมาก คุณไมตองหวง พรอมกับรับปากกับผมวา เขายินดีจะมาอํานวยเพลงให

BSO โดยไมคิดคาตอบแทนเพราะถือวา เมืองไทยมีบุญคณ ทําใหเขาแจงเกิด เราใหวงมาซอมกันท่ีนี่ก็ได” 

เรื่องราวตางๆ ทําใหผมมีความผูกพันมากกับหอศิลป พีระศร ีแมเวลาจะผานไปหลายทศวรรษ ทุกครั้งท่ีผม

ผานไปสถาณท่ีแหงนี้ จึงอดไมไดท่ีจะหันไปมอง หวนรําลึกถึงเหตุการณชวงเริ่มตนตั้งวง BSO (ปจจุบันคือ 

Royal Bangkok Symphony Orchestra) ท่ีเก่ียวของกับหอศิลป พีระศรี ท่ียังอยูในความทรงจําท่ีดีจนทุก

วันนี้  

 




